

ประกาศสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบการพัฒนาที่ 112 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2565

.....

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการ
 และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบพัฒนาที่ 112 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2565 จำนวน 26 คน
 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (กรุณาศึกษาคำชี้แจงท้ายประกาศและปฏิบัติตามคำแนะนำ)

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สถานศึกษา	หมายเหตุ
1	นาย	อัฐพล หอวิชยกุล	ผู้อำนวยการ	วัดนิคมประทีป	โอน
2	นาย	อาหมัดยูกี อาแวไช๊ะ	รองผู้อำนวยการ	บ้านบางขุนทอง	โอน
3	นาย	ชัยณรงค์ ใจเกลี้ยง	ผู้อำนวยการ	บ้านท่ายาง	โอน
4	นาง	ทัศนวรรณ บัวฝ้าย	ผู้อำนวยการ	บ้านคลองเขม่า	โอน
5	นาย	ยุทธนา คลองยวน	ผู้อำนวยการ	บ้านเกาะปู	โอน
6	นาย	ศุภวิชญ์ ล่องแพ	ผู้อำนวยการ	บ้านบางแรด	โอน
7	นาย	อับดุลฮาเล็ง อับดุลเลาะ	รองผู้อำนวยการ	บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172	โอน
8	นาง	กฤษณา สุขสะอาด	รองผู้อำนวยการ	บ้านนาสาร	โอน
9	นาง	ศรীরรณ กัญจนรุ่ง	ผู้อำนวยการ	โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย	โอน
10	นาย	เชียวชัย เชียวแป้น	ผู้อำนวยการ	วัดปากควน	โอน
11	นางสาว	เดือนเต็ม แผงสีคำ	ผู้อำนวยการ	วัดช้างนอน	โอน
12	นาง	เกษรินทร์ แก้วนาม	ผู้อำนวยการ	บ้านวังหอน	โอน
13	นาย	สุวิทย์ กังแฮ	ผู้อำนวยการ	บ้านโคกชะแ้ง	โอน
14	นาย	นิพนธ์ สารชาติ	ผู้อำนวยการ	บ้านหนองระเียว	โอน
15	นางสาว	อัครีดา อามินี	ผู้อำนวยการ	บ้านเขาทราย	โอน
16	นาย	สะเทือน สรรพจักร	ผู้อำนวยการ	วิทยาลัยการอาชีพละงู	โอน
17	นางสาว	สุรีย์พร เสงฮะ	ผู้อำนวยการ	บ้านท่าเสา	โอน
18	นาย	สุรสิทธิ์ ชูจันทร์	ผู้อำนวยการ	บ้านอ่าทอง	โอน
19	นาย	สุรสีห์ หนูพุทธิ	ผู้อำนวยการ	วัดอัมพวัน	โอน
20	นางสาว	เมهران แซ่แน	ผู้อำนวยการ	ราชภัคดี	โอน
21	นาย	นิยม ปักชีร์รักษ์	ผู้อำนวยการ	บาโงกือเต	โอน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/สถานศึกษา	หมายเหตุ
22	นาง	จรรยา บัวแย้ม	ผู้อำนวยการ	บ้านบางรักษ์	โอน
23	นาย	วินัย เฟ็งเคียน	ผู้อำนวยการ	บ้านอ่างทอง	โอน
24	นาย	พิเชษฐ์ ชูคันหอม	ผู้อำนวยการ	บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ	โอน
25	นาย	สมภาพ ขนุนทอง	รองผู้อำนวยการ	เทคนิคทุ่งสง	โอน
26	นาย	ภูษิสส์ มีอำนาจ	ผู้อำนวยการ	บ้านบางรูป	โอน

คำชี้แจงท้ายประกาศ

อบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ผู้อบรมจะต้องดำเนินการดังนี้

- เข้า Line กลุ่ม อบรม ผอ.ชช. รอบที่ 112 สแกน QR Code ในคำชี้แจงท้ายประกาศ

- ศึกษารายละเอียดการพัฒนา ในคู่มือการพัฒนาทาง website ของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา <http://idtep.sru.ac.th> ให้เข้าใจอย่างชัดเจนและศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตรล่วงหน้าแล้ว

จัดทำรายงานการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ตามแบบรายงานในภาคผนวก ง ไปกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการส่งรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ที่รวมไฟล์เรียบร้อยแล้ว (หน้าปก คำนำ สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) โดยให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น ลำดับที่ ชื่อ นามสกุลของผู้อบรม เริ่มส่งงานตั้งแต่วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ทาง google forms <https://forms.gle/9Po6Hei2LbECYwar9>

QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์ (สำหรับผู้ที่มิรายชื่อตามประกาศเท่านั้น)



หากมีข้อสงสัยติดต่อ 084 187 3476 (ในวันและเวลาราชการ)

